

THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN
của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Thân gửi: Công chức, viên chức, lao động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong thời gian qua, toàn thể công chức, viên chức, lao động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa cùng toàn dân chống dịch Covid-19 hiệu quả. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tôi biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể các phòng, ban, đơn vị, đồng thời xin chia sẻ những khó khăn, vất vả với các đồng chí do ảnh hưởng của dịch bệnh mà thiếu việc làm, giảm thu nhập... đặc biệt là các đồng chí công tác trong các đơn vị có khai thác du lịch, dịch vụ...

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, phát sinh nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, nguy cơ lây lan rất cao, nhiều địa phương (trong đó có huyện Bố Trạch và TP. Đồng Hới) đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân là trước hết và trên hết.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “*Chống dịch như chống giặc*”, phong trào thi đua “*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19*” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tôi đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, cùng toàn thể công chức, viên chức, lao động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tuyệt đối tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và BQL Vườn. Đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, không chủ quan, để chậm trễ công việc, nhất là lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã và sớm xây dựng phương án phục hồi du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát...

Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sự đồng lòng của toàn dân, tin tưởng rằng tỉnh ta nhất định sẽ sớm kiểm soát và ngăn chặn được dịch bệnh, đơn vị chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn, đời sống công chức, viên chức, lao động Vườn Quốc gia sẽ dần ổn định.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945 - 02/9/2021), thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo BQL Vườn tôi xin chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, bình an, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và cùng đồng lòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất./.

Thân ái



Phạm Hồng Thái

**Bí thư Đảng ủy - Giám đốc BQL VQG
Phong Nha - Kẻ Bàng**